

**BÀI DỰ THI**



**HỘI THI  
TÌM HIỂU GIÁ TRỊ  
VĂN HOÁ- LỊCH SỬ ĐỒNG NAI  
NĂM 2013**

*Tháng 11/2013*

**TÊN ĐỀ TÀI:**

**VỀ THĂM LẠI  
ĐỊA ĐIỂM THÀNH LẬP  
CHI BỘ CỘNG SẢN  
BÌNH PHƯỚC- TÂN TRIỀU  
VÀ TỈNH ỦY LÂM THỜI TỈNH BIÊN HOÀ**



## **A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI**

Trên mảnh đất Đồng Nai thuộc miền Đông Nam Bộ của Việt Nam, trải qua các giai đoạn lịch sử, các thế hệ cư dân đã để lại nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực của cuộc sống. Những di tích của tỉnh Đồng Nai được nhà nước xếp hạng là một trong những thành quả, kết tinh truyền thống văn hóa của vùng đất này trong quá trình mở đất phương Nam của đất nước.

Tôi thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Vĩnh Cửu anh hùng, nơi có nhiều di tích lịch sử như : Địa đạo Suối Linh ( xã Hiếu Liêm), Căn cứ Trung ương Cục miền Nam ( Xã Phú Lý), Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ hay còn gọi là Chiến khu Đ ( Xã Hiếu Liêm), Đình Phú Trạch ( Xã Thạnh Phú), Đình Long Chiến ( Xã Bình Lợi), Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều và Tỉnh Ủy Lâm thời tỉnh Biên Hòa ( xã Tân Bình). Dù đã được đi tham quan nhiều khu di tích nhưng không hiểu sao khi đặt chân lên di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh Ủy Lâm thời tỉnh Biên Hòa ( xã Tân Bình) thì trong tôi lại dấy lên những cảm xúc mạnh mẽ, một chút băng khuâng, một chút xúc động, một chút tự hào...tất cả tạo nên một cảm xúc thật khó diễn tả. Đó cũng chính là lí do mà hôm nay tôi muốn để những dòng cảm xúc ấy được chảy qua từng con chữ trong bài thi “ Tìm hiểu giá trị văn hóa- lịch sử Đồng Nai năm 2013”. Và để hoàn thành bài thi này, tôi một lần nữa được về thăm lại di tích nhưng cảm xúc trong con tim thì vẫn còn nguyên vẹn như mới.

## **B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI**

“ Ai về Bắc cho ta theo với  
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng  
Từ độ mang gươm đi mở cõi  
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”  
( Nhớ Bắc)

Chỉ với bốn dòng thơ trên, nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ đã tỏ rõ tâm lòng của người dân Đồng Nai- Nam Bộ luôn canh cánh nỗi nhớ hướng về cội nguồn của Tổ quốc trong suốt chặn đường lịch sử.

Suốt hơn 300 năm, kể từ ngày cư dân Việt định cư trên mảnh đất Đồng Nai, những người con mang trong mình dòng máu đỏ “ Lạc Hồng” với bản lĩnh của mình đã tiếp nối truyền thống của cha ông viết nên nhiều chiến công hiển hách làm rạng rỡ trang sử vàng dân tộc.

“ Chừng nào còn nước Đồng Nai  
Anh còn giết giặc, không sai lời thề”

Đặc biệt trong 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) cùng với nhân dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ, quân dân Đồng Nai đã vượt qua muôn ngàn gian khổ, dũng cảm kiên cường trong đấu tranh để “ bảo tồn sông núi” góp phần dệt nên truyền thống hào hùng “Miền Nam gian lao mà anh dũng”.

Và trong suốt chặng đường hình thành và phát triển cùng với lịch sử nước nhà, vùng đất Đồng Nai đã để lại cho thế hệ hôm nay nhiều di tích lịch sử- văn hoá tiêu biểu, là niềm tự hào của bao lớp người đi khai phá, mở mang, xây dựng và phát triển vùng đất mới phương Nam.

Là một người con của huyện Vĩnh Cửu anh hùng, tôi không thể nào quên được những cảm xúc khó tả- vừa háo hức lại vừa băng khuâng- khi tôi được thăm lại Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước- Tân Triều và Tỉnh uỷ lâm thời Biên Hoà nằm trên chính mảnh đất quê hương của mình. Và giờ đây, những cảm xúc ấy đã trở thành một kí ức mà mỗi lần giờ ra tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều và Tỉnh uỷ lâm thời Biên Hoà tại nhà đồng chí Huỳnh Văn Ngọc (tức Năm Ông) thuộc ấp Long Hòa, làng Tân Triều Đông,

tổng Phước Vĩnh Trung, tỉnh Biên Hòa (nay là ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Tôi cảm thấy rất tự hào khi di tích của quê hương mình đã được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử (QĐ số 224/QĐ.UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2007).

Lúc này đây, tôi ngồi lại cảm nhớ về chuyến tham quan hôm ấy, trong phút chốc, tất cả đã ùa về, dường như đưa tôi ngược dòng thời gian, trở về quá khứ hào hùng của cha ông...

### **\* Nhìn về quá khứ.....**

Tháng 11/1924 sau hơn 13 năm trời bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Bác Hồ kính yêu đã trở về Trung Quốc hoạt động mở lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Giữa năm 1925 tổ chức “ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản, được thành lập. Năm 1928 một số tiểu hỏ “Thanh niên cách mạng đồng chí hội” được tổ chức ở đồn điền cao su Cam Tiêm, đề pô xe lửa Dĩ An thuộc tỉnh Biên Hoà. Tháng 4/1928 chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở đồn điền Phú Riềng được thành lập.

Phong trào đấu tranh của nhân dân Biên Hoà ( Đồng Nai) bước vào một thời kì mới, dấy lên thật mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào đấu tranh của công nhân ở các đồn điền cao su.

Ngày 20/3/1928 hơn 400 công nhân cao su ở Cam Tiêm một lần nữa đồng loạt bãi công đòi các quyền lợi dân chủ.

Cuộc đấu tranh này và sự đàn áp bằng bạo lực của thực dân Pháp đã gây nên tiếng vang lớn và làm xôn xao, gây xúc động dư luận quần chúng trong và ngoài nước, đặc biệt là đối với nhân dân lao động Pháp.

Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng Sản Việt nam được thành lập.

Trước sự phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo trong những tháng đầu năm 1930, thực dân Pháp và tay sai đã tập trung mọi lực lượng khủng bố, đàn áp khốc liệt. Chúng thẳng tay tàn sát những chiến sĩ cộng sản và đồng bào yêu nước. Từ tháng 10-1930, nhiều cơ sở Đảng ở Nam kỳ bị phá vỡ, nhiều đảng viên ưu tú bị giặc giết hại, tù đày. Phong trào cách mạng nói chung và phong trào ở Biên Hòa nói riêng bước vào giai đoạn "thoái trào" tạm thời lắng xuống.

Ở Biên Hòa, sau một thời gian tạm lánh đi nơi khác để tránh địch lùng bắt, năm 1933 đồng chí Lưu Văn Việt (Tu Chà) trở về quê hương (quận Châu Thành) tiếp tục xây dựng cơ sở, vận động cách mạng. Đồng chí đã

tuyên truyền, giác ngộ và kết nạp một số thanh niên ưu tú vào Đảng như đồng chí Huỳnh Văn Phan, Lưu Văn Văn...

Đầu năm 1935, đồng chí Hoàng Minh Châu (tức Vỹ) quê ở Tiền Giang, được Liên Tỉnh ủy miền Đông cử về hoạt động ở Biên Hòa. Đồng chí xin vào làm thợ ở nhà máy cơ khí Trường Tiền (tỉnh lỵ Biên Hòa). Từ đây, đồng chí đã bước đầu xây dựng được một số cơ sở trong nhà máy, đồng thời thăm dò liên lạc với nhóm cơ sở Đảng do đồng chí Lưu Văn Viêt tổ chức xây dựng trước đó. Sau khi đã móc nối và thống nhất lại với nhau, đồng chí Hoàng Minh Châu đã vận động thành lập chi bộ Đảng lấy tên là chi bộ Bình Phước - Tân Triều (vì phần lớn đảng viên quê ở hai xã này). Chi bộ do đồng chí Hoàng Minh Châu làm bí thư, Huỳnh Văn Phan làm phó bí thư. Các đảng viên gồm: Lưu Văn Viêt, Lưu Văn Văn, Quách Sanh, Trần Minh Triết... Sau đó, một số thanh niên ưu tú được tiếp tục kết nạp Đảng như các đồng chí: Phạm Văn Thuận, Huỳnh Dân Sanh, Huỳnh Văn Lũy...

Sự ra đời của chi bộ Bình Phước-Tân Triều và các cơ sở của Đảng giữa năm 1935 đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng, một bước phát triển mới của phong trào cách mạng tỉnh Biên Hòa. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã được thành lập trên địa bàn tỉnh Biên Hòa (Đồng Nai hiện nay), là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương và là nòng cốt để hình thành tổ chức Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa sau này. Từ giữa năm 1936, trong phong trào mặt trận Dân chủ Đông Dương, phong trào cách mạng ở Biên Hòa phát triển lại ngày càng mạnh mẽ.



Tháng 8-1939, Ủy ban trú bị Đông Dương đại hội được thành lập tại Sài Gòn và các ủy ban hành động của các tỉnh ở Nam kỳ cũng nhanh chóng được tổ chức. Xứ ủy Nam kỳ và ủy ban trú bị Đông Dương đại hội cử các đồng chí Dương Bạch Mai và Nguyễn Văn Nghĩa về Biên Hòa trực tiếp tổ chức và chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương.

Trở về Biên Hòa, quê hương của mình, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa đã móc nối liên lạc ngay với các đảng viên trong chi bộ Bình Phước - Tân Triều và một số đồng chí thân quen như: Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Ký, Phạm Văn Khoai, Phạm Văn Thuận, Hồ Văn Đại, Lưu Văn Văn...để tổ chức vận động cách mạng.

Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa được thành lập, do đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa làm chủ tịch. Ủy ban hành động của các quận: Châu Thành, Xuân Lộc, Tân Uyên, Long Thành cũng được tổ chức và hoạt động công khai, thu hút đông đảo các tầng lớp dân chúng tham gia, nhất là giới nhân sĩ, trí thức, thanh niên, học sinh và công nhân.

Nhiều cuộc mít tinh, tuần hành được tổ chức khắp nơi, hàng vạn truyền đơn, tài liệu của Đảng được phát hành rộng rãi trong nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đòi dân sinh dân chủ của các tầng lớp nhân dân lao động ở Biên Hòa nổ ra liên tục, mạnh mẽ, nhất là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, điểm tập trung sôi động là nhà máy cưa BIF, ga xe lửa Biên Hòa và các đồn điền cao su ở Xuân Lộc. Cuối năm 1946, Liên Tỉnh ủy miền Đông cử đồng chí Trương Văn Bang (Ba Bang) nguyên bí thư Xứ ủy Nam kỳ 1933-1935 và đồng chí Cao Hồng Lĩnh về Biên Hòa hoạt động, trực tiếp tổ chức, vận động thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Biên Hòa và xây dựng tổ chức một số chi bộ Đảng ở các cơ sở địa phương trong tỉnh.

Đầu năm 1937, Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa được thành lập do đồng chí Trương Văn Bang trực tiếp làm bí thư. Các đồng chí Tỉnh ủy khác gồm có: Trần Minh Triết, Huỳnh Văn Phan, Lê Văn Tôn, Huỳnh Liễn, Nguyễn Hồng Kỳ.

Nhiều đồng chí đảng viên ở các nơi khác cũng lần lượt về Biên Hòa móc nối liên lạc hoạt động, tổ chức các chi bộ Đảng cơ sở. Công tác xây dựng Đảng từ đây có những bước phát triển mới, một số chi bộ được thành lập. Tại nhà máy cưa BIF, có hai chi bộ Đảng được thành lập là chi bộ khối nhà máy và chi bộ khối lao động đơn giản, mỗi chi bộ có 3 đảng viên. Ở xã Bửu Long cũng hình thành một chi bộ. Hai xã Tân Phong và Bình Ý, chi bộ liên xã cũng được thành lập trong thời kỳ này.

Ở quận Xuân Lộc, đến tháng 2-1937, thành lập được một chi bộ do đồng chí Nguyễn Văn Lắm (Ba Nghệ) công nhân cao su làm bí thư. Một số sở cao su dọc liên tỉnh lộ số 2 (Xuân Lộc-Bà Rịa) cũng tổ chức được chi bộ

Đảng như: đồn điền Cuộc-tơ-nay (Cẩm Mỹ). Ngoài ra, Tỉnh ủy còn chỉ đạo thành lập các tổ chức bí mật, hợp pháp, bán hợp pháp để tập hợp lực lượng, tuyên truyền giác ngộ cách mạng, phát động quần chúng đấu tranh. Tổ chức Công hội đỏ được bí mật xây dựng ở nhà máy cưa BIF, ga xe lửa Biên Hòa, các sở cao su ở Long Thành, Xuân Lộc.

Ở các xã Bình Phước, Bình Ý, Bình Thạnh... (quận Châu Thành) một số tiểu tổ Công hội đỏ cũng được thành lập. Phổ biến nhất là các hội ái hữu như: hội chùa, hội miếu, hội đá bóng, hội lân, hội cày, hội cấy được tổ chức ở nhiều nơi, thu hút hàng vạn người tham gia.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa, phong trào đấu tranh cách mạng của các tầng lớp nhân dân tiếp tục diễn ra sôi nổi trong các năm 1937, 1938, 1939.

Qua phong trào đấu tranh cách mạng, nhiều công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức ưu tú được kết nạp vào Đảng, trở thành những nhân tố cốt cán trong việc tuyên truyền, vận động phát triển phong trào cách mạng ở các địa phương trong tỉnh.

Sự ra đời của Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa và những thành quả đã giành được trong cao trào cách mạng 1936-1939 của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Biên Hòa, đánh dấu một bước phát triển quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho phong trào đấu tranh cách mạng trong những năm kế tiếp, nhất là cao trào Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.

### **\* Xuôi dòng về thực tại...**

Im lặng, bình thản tôi bước vào khu di tích. Khi tận mắt được nhìn thấy, chính đôi chân tôi được chạm đến, tôi mới cảm nhận được hết cái nét đẹp trầm lặng bởi lẫn khuất đâu đó cái khí thiêng của dân tộc. Tâm trí tôi như một cuộc rượt đuổi nối đuôi nhau theo giai điệu của dòng cảm xúc cứ từng đợt dâng trào mãi không thôi.





Hơn 2/3 thế kỉ đã trôi qua, căn nhà thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều và Tinh uỷ lâm thời Biên Hòa không còn bảo tồn nguyên trạng cột gỗ, vách đất, mái tranh... như xưa. Căn nhà phía trên được người con trai của ông Huỳnh Văn Ngọc sửa chữa theo lối kiến trúc mới, tường xây, mái bằng khung trang bệ thế. Dấu tích xưa còn lại là gian nhà phụ phía sau cũng đã được sửa chữa thành vách gạch, ngói vẩy cá. Giếng nước trước căn nhà, xưa kia là nơi các Đảng viên và cán bộ cách mạng của ta cất giấu tài liệu, truyền đơn, biểu ngữ bằng cách bọc kỹ vào bịch nilông dìm xuống đáy giếng nay không còn nữa. Hệ thống hầm bí mật và giao thông hào thoát hiểm được đào sâu dưới lòng đất nối thông từ nhà ra sau vườn tới cánh đồng cũng bị sập không còn để lại dấu vết.

Bước lên nhà bia lưu niệm, ghi dấu nơi thành lập chi bộ Bình Phước-Tân Triều, chưa bao giờ tôi cảm thấy sự yên ắng và tôn nghiêm đến thế. Tự đáy lòng, tôi kính phục và biết ơn những người anh hùng đã ngã xuống, đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất quê hương; xen lẫn đâu đó trong trái tim nhỏ bé của tôi là một nỗi đau, là sự mất mát, là niềm tiếc nuối không nguôi. Tôi

## *Tìm hiểu giá trị Văn hóa – Lịch sử Đồng Nai*

---

cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong cảnh thái bình, yên vui; không phải đổ máu và hy sinh.



Đồng chí Đoàn Thanh, Bí thư huyện Vĩnh Cửu, tri ân gia đình ông Huỳnh Văn Quận - người đã hiến đất xây dựng Nhà bia, ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Bình Phước- Tân Triều nhân dịp Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng và 78 năm Ngày thành lập Chi bộ Bình Phước- Tân Triều.

Ảnh: Báo Đồng Nai

Mọi cảnh vật xung quanh dường như cũng theo tôi im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của chính mình. Với tôi, tất cả những gì nơi đây là cả một kho tàng quý báu rất đáng giá đối với những ai biết yêu quý những giá trị tinh thần của dân tộc mình.



Khi đặt chân đến nơi đây, tôi đã hiểu thêm về những hy sinh, mất mát to lớn của thế hệ cha anh cho Tổ quốc và các thế hệ kế tục. Chuyến đi này đã giúp tôi chiêm nghiệm một điều rằng người sống và người chết tuy cách xa nhau, nhưng lại có mối quan hệ qua lại chặt chẽ. Con người không ai là không chịu sự chi phối của “bánh xe pháp luân” với quy luật “thành - trụ - hoại - không”; có sinh ra là có mất đi, nhưng những gì họ để lại là vĩnh viễn với thời gian, là điều hằng thường với cõi vô thường.

Ngày nay, đất nước đã hoà bình và đang ra sức xây dựng phát triển trong điều kiện hội nhập. Vĩnh Cửu quê tôi cũng đang trên đà đổi mới, phát triển. Nhưng tôi không thể quên và không được quên những ngày tháng đầy gian khổ, nhưng cũng rất đổi hào hùng ấy. Đã qua mất mát đau thương, nhân dân Vĩnh Cửu xây dựng lại quê hương, mỗi tấc đất, mỗi cây cầu, mỗi ngôi nhà tình thương, tình nghĩa đều thấm đượm tình cảm yêu quê hương, sự đùm bọc, nhớ ơn của con người hôm nay đối với quá khứ và tôi cũng cảm nhận được rằng những thành quả mà Đảng bộ nhân dân tỉnh nhà dày công để xây dựng đó là sự quan tâm chăm lo tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ mai sau. Là một đoàn viên, một người con của huyện nhà, tôi tự hào về những chiến công hiển hách của cha ông, tự hào về những di tích lịch sử quê mình và tự hào về khí thiêng của một vùng đất hào hùng.



Thời gian sẽ trôi qua, nhưng ký ức hào hùng của ông cha năm xưa mãi mãi sáng ngời. Những giá trị cao quý này đã được những người con của quê hương kế thừa và phát triển, kết quả của những công trình phần việc thanh niên, sự thành đạt của những nhà doanh nghiệp trẻ, những sinh viên, học sinh vượt khó học giỏi là biểu hiện sinh động về lòng biết ơn của tuổi trẻ chúng tôi hôm nay. Tuổi trẻ chúng tôi xin hứa sẽ tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp chính quyền trên con đường hội nhập và phát triển. Chúng tôi những thanh niên và trí thức trẻ quê hương Vĩnh Cửu mới anh hùng không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng và nguyện làm người xung kích trong tình hình mới, nguyện biến quyết tâm thành hành động, biến lời hứa thành việc làm hiện thực.

Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi tới Đảng bộ, lãnh đạo các cấp và nhân dân huyện Vĩnh Cửu lời biết ơn chân thành nhất, cùng với sự mong ước: các cô, chú, các anh chị hãy tin tưởng vào thế hệ trẻ chúng tôi. Tôi, một sinh viên sư phạm, một người lái đò tận tụy của tương lai, nguyện sẽ đem hết sức mình, bằng trái tim của những người con trung thành với quê hương Vĩnh Cửu giàu truyền thống cách mạng, bằng khối óc của người tri thức trẻ xã hội chủ nghĩa và bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường gánh vác mọi nhiệm vụ khó khăn nhất, gian khổ nhất theo tiếng gọi của Tổ quốc và của nhân dân.

Ngược dòng lịch sử, bóc trần từng lớp bụi của thời gian, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa và vẻ đẹp truyền thống của khu di tích. Tôi tin rằng cả ngày hôm nay và mai sau viên ngọc quý này sẽ được trường tồn và bảo vệ bởi những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

## C. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Di sản văn hóa- lịch sử là tài sản vô giá của một dân tộc gắn liền với nền văn hóa của nhân loại. Việc giữ gìn, tôn tạo các di sản văn hóa- lịch sử là trách nhiệm của cộng đồng, thể hiện lòng tri ân tiên nhân “uống nước nhớ nguồn”. Lãng quên, bỏ phế di sản văn hóa – lịch sử, dẫn tới hệ quả từ di tích trở thành phế tích, thế là có tội với cha, ông, tổ tiên tiên nhân, những bậc tiền bối đã dày công gây dựng và lưu truyền báu vật ấy cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

Để đất nước “đơm hoa, kết trái” cả đời sống vật chất và tinh thần, cần đặc biệt quan tâm bảo tồn và tu bổ di tích văn hóa, lịch sử là nguồn lực vô cùng quý báu, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trường tồn.

Nhìn chung, những năm qua, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Đồng Nai đã phần nào được quan tâm hơn trước, đồng thời nhiều di tích đã phát huy được giá trị trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, với xã hội ... Tuy nhiên việc phát huy giá trị này mới chỉ được thực hiện tốt ở một số di tích trọng điểm, những di tích được tu bổ đầy đủ, còn các di tích lịch sử cách mạng khác, việc phát huy giá trị chưa được thực hiện tốt. Nhiều di tích bị xuống cấp nghiêm trọng.

- Nhiều di tích cách mạng - kháng chiến chưa được nhận thức sâu sắc, đầy đủ.

- Nhiều địa điểm, di tích mang nhiều giá trị, ý nghĩa nhưng người dân chưa biết tới do tại đây còn thiếu biển giới thiệu hoặc có thì bị cũ, che khuất, khó nhìn, khó đọc. Phần lớn người dân Vĩnh Cửu, rất ít người biết đến Di tích Địa điểm thành lập Chi Bộ Đảng Bình Phước- Tân Triều, Đình Long Chiến cũng như Đình Phú Trạch. Đây là một thực trạng đáng buồn.

- Công tác tuyên truyền, phát huy tác dụng di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế. Việc tham quan, học tập tại các di tích mang tính bắt buộc, chỉ đạo thực hiện khiên cưỡng.

- Bản thân các di tích còn chưa hấp dẫn khách tham quan do tình trạng xuống cấp, các hiện vật trưng bày bổ sung không được bảo quản, thiếu giải pháp kỹ thuật trưng bày hiện đại; đội ngũ thuyết minh cho di tích cũng chưa được quan tâm đầu tư, thiếu chuyên môn...

*Vậy một câu hỏi lớn đặt ra ở đây là chúng ta cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Vĩnh Cửu nói riêng?*

*Thứ nhất, cần xây dựng một cơ chế quản lý phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và với cộng đồng cư dân nơi di tích tồn tại. Đặc biệt chú ý đến vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích: cộng đồng sẽ là sợi dây liên kết giữa di tích với các nhà quản lý, mọi hiện tượng vi phạm, gây tác hại đối với các di tích sẽ nhanh chóng bị phát hiện.*

*Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện việc lập hồ sơ khoa học cho các di tích. Cần rà soát, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ khoa học - pháp lý cho các di tích đã được lập từ trước tới nay. Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm và bổ sung thông tin cho các hồ sơ này đồng thời trong quá trình này cũng cần thiết sưu tầm các hiện vật có liên quan trực tiếp đến di tích để làm cho di tích tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách. Đối với những di tích đã bị thay đổi hoàn toàn thì phải tiến hành tư liệu hóa dưới dạng ghi chép thành văn bản, ghi âm, quay phim, chụp ảnh, lấy lời kể của các nhân chứng...*

*Thứ ba, việc trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích cần có quy hoạch tổng thể cho toàn bộ các di tích theo từng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; cũng cần có những biện pháp bảo quản mang tính phòng ngừa, hạn chế hư hỏng, đồng thời chú ý không làm ảnh hưởng đến những yếu tố nguyên có của di tích cũng như các di vật, cổ vật trong di tích. Khi xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cần phải làm cho các di tích gần gũi hơn, rộng mở hơn đối với các hoạt động của người dân. Thầy cô có thể tổ chức cho học sinh tới để tham quan cũng như giảng dạy môn lịch sử địa phương cho học sinh, các bậc phụ huynh có cơ hội kể cho con cháu nghe những câu chuyện truyền thống của quê hương, của dân tộc mình*

*Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa, giá trị của các di tích bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt chú ý tới các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể là mở cuộc vận động để các cá nhân, tổ chức xã hội tại địa phương tham gia viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức họp bàn trực tiếp với người dân về bảo vệ di tích; cũng có thể gắn những nội dung này vào các hương ước, nội quy xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa... Hiện nay tỉnh ta đã có một số website đã giới thiệu các di tích văn hóa-lịch sử tiêu biểu của Đồng Nai được độc giả quan tâm, hưởng ứng như: *disandongnai.com*.*

*Thứ năm*, cần chú ý hơn nữa tới cảnh quan môi trường của di tích. Sự thu hút của di tích một phần quan trọng là do cảnh quan, không gian và sau đó là giá trị đích thực của nó. Do vậy cần thiết phải nghiên cứu và xây dựng một không gian, cảnh quan phù hợp vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật để tăng giá trị của di tích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng khi đến với di tích.

*Thứ sáu*, nâng cao chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ khách tham quan của các cán bộ quản lý di tích, đặc biệt cần chú ý nâng cao hơn nữa công tác thuyết minh, hướng dẫn tham quan tại các điểm di tích. Đây chính là yếu tố, là cầu nối quan trọng giữa di tích với khách tham quan, làm cho di tích sống động, hấp dẫn hơn bằng những thông tin quan trọng, bổ ích.

*Thứ bảy*, tăng cường việc giáo dục truyền thống tại di tích, trước hết là nhằm vào tuổi trẻ học đường. Ở các trường học phải phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiên phong xây dựng kế hoạch trong từng năm học tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử cách mạng mang tính “về nguồn”, tham gia bảo vệ các di tích, tổ chức kết nạp Đoàn, Đội ngay tại các di tích ở địa phương...

*Thứ tám*, cần phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích văn hóa- lịch sử tỉnh nhà.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh. Lĩnh vực nào cũng cần sự đóng góp và nhiệt huyết của những người trẻ tuổi. Để phát huy vai trò của thanh niên, các cấp, ban ngành, cần tận dụng tối đa nguồn lực trẻ này của xã hội, tạo điều kiện cho họ được học tập, công ăn việc làm; động viên, tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với môi trường mang tầm vĩ mô để họ rèn luyện lòng tự tin, bản lĩnh của mình.

Không quên mở những lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị, đường lối cách mạng của Đảng, giữ gìn nền tảng vững chắc và nét đẹp truyền thống của cha ông, không ngừng học hỏi, tiếp thu ý kiến của người đi trước một cách có hệ thống nhưng cũng không kém phần sáng tạo. Khuyến khích lớp trẻ dám nghĩ, dám làm, đối mặt với mọi khó khăn, thử thách.

Tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc hội thảo, tọa đàm thanh niên với các vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản, trong đó họ là những người chủ, có quyền lên tiếng bày tỏ thái độ, quan điểm cá nhân một cách công bằng, dân chủ; đưa ra hướng giải quyết mang tính thiết thực, đồng thời khơi gợi ý tưởng cho họ phát triển, tạo ra bước đột phá mới.



## **D. PHẦN KẾT**

Chúng ta có thể nói rằng di sản văn hóa nói chung, loại hình di tích lịch sử - văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá được tạo dựng trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử phản ánh thành quả của các thế hệ cha ông trong quá trình lao động xây dựng, chiến đấu bảo vệ quê hương. Đây là những vốn quý góp phần làm đa dạng cho văn hóa của đất nước Việt Nam thân yêu. Đây là tài sản vô giá và cũng là niềm tự hào cho mọi người hôm nay, đặc biệt thế hệ trẻ chúng tôi khi mà những thế hệ cha ông đã không quản công sức và cả sự hy sinh để tạo dựng lên.

Tôi tự hào vì đã được sống trên mảnh đất Đồng Nai, nơi có nhiều di tích lịch sử ghi dấu công lao của bao thế hệ tiền nhân được bảo tồn cho đến hôm nay. Có thể thấy rằng, việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Đồng Nai nói chung, di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh Ủy Lâm thời tỉnh Biên Hòa nói riêng nếu được thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay, đồng thời tạo nên nguồn nội lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Đồng Nai giàu đẹp, văn minh trong tương lai.